

แร้งงานเดือน'นายจ้าง'อย่าใช้ใบรอกเกอร์เถื่อน ต่างด้าว'1.8 ล้าน' รอพิสูจน์สัญชาติ

แนะรัฐเจรจาประเทศเพื่อนบ้าน
ดึงแร้งงานสีเทาเข้าระบบ
ขอใบอนุญาตเหมือนกลุ่มเอ็มไอยู

"สภานายจ้างฯ"หนุนตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ
ชายแดน ช่วยลดขั้นตอน-เวลาขอใบอนุญาตทำงาน
หวั่นไม่ทัน 180 วัน เหตุมีแร้งงานต่างด้าวยังพิสูจน์
สัญชาติถึง 1.8 ล้านคน ขณะที่ 8 แสนคนพิสูจน์สัญชาติ
จากไทยฝ่ายเดียว ห่วงล่าช้ากระทบเมกะโปรเจกต์รัฐ
นายจ้างบางส่วนกังวลไม่สามารถต่อสัญญาลูกจ้าง
ต่างด้าวได้อีก 2 ปี ซึ่งไม่คุ้มค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียน
กรมการจัดหางานเดือนนายจ้าง-ผู้ประกอบการ
อย่าใช้บริการนายหน้าเถื่อน เสี่ยงต่อการค้ำมนุษย์
ด้านแรงงาน

หลังจากพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ได้หารือปัญหาแรงงานเมียนมา
ในไทย ร่วมกับนายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานเมียนมา ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงที่
จะตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติจุดชายแดน เพื่อออกวีซ่า
รับกลับเข้าทำงาน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เสร็จ
ภายใน 180 วัน

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การ
นายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
(อิคอนไทย) กล่าวว่า การหารือร่วมกับรัฐบาล
เมียนมา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
เป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะการตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ
ชายแดน เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวประมาณ
1.8 ล้านคน ที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่ได้

โดยในจำนวนนี้ประมาณ 8 แสนคนที่เป็น
อ่านต่อหน้า 4

ขั้นตอนการปฏิบัติ จ้างแรงงานต่างด้าว

- นายจ้างยื่นคำขอจ้างต่างด้าว (24 ก.ค.-7 ส.ค.60)
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับคำขอจ้าง
- พิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ออกเอกสารรับรอง
 - หนังสือเดินทาง (PP)
 - หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)
 - เอกสารเดินทาง (TD)
 - เอกสารรับรองบุคคล (CI)
- ต่างด้าว นำหนังสือรับรองกลับประเทศต้นทาง
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง(ค.ม.)
- ค.ม.อนุญาตให้เข้า-ออกนอกประเทศ
(ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
- ต่างด้าวนำหนังสือ PP, TP, TD หรือ CI
รับตรวจลงตราวีซ่า ณ ค.ม.จังหวัดที่ทำงาน
- ต่างด้าว ตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ
ระหว่างยังไม่ทำประกันสังคม
- นายจ้าง นำต่างด้าวไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
 - สำนักจัดหางานจังหวัด
 - สำนักจัดหางานกรุงเทพฯ
พื้นที่ 1-10 เขตที่ทำงาน

ค่าใช้จ่าย 1,050 บาท

ค่าทำเนียบตรวจลงตรา 500 บาท
ค่ายืมคำขอ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 450 บาท

ต่างด้าว กับพวขา
สาว เมียนมา ที่ทำงานใน ไทย
แต่ไม่มีเอกสารแสดงคน และ ไม่มี
ใบอนุญาตทำงาน

ต่อจากหน้า 1
ต่างด้าว

การพิสูจน์สัญชาติฝ่ายเดียวของไทย ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ได้บัตรชมพูแล้ว กลุ่มนี้นายจ้างต้อง
นำมาขึ้นทะเบียนภายใน 180 วันมีสัญญา
อยู่ทำงานต่อได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 และ
ต่อสัญญาทำงานได้อีก 2 ปีกลุ่มนี้ไม่ค่อยนำ
เป็นห่วงเพราะนายจ้างจูงมือมาขึ้นทะเบียน
ก็จบ แต่ก็จะมีปัญหาบ้างในส่วนที่เปลี่ยน
นายจ้างที่อาจจะขึ้นทะเบียนได้ยาก
ต่างด้าว 1 ล้านคนไม่มีบัตรชมพู

ส่วนกลุ่มที่ 2 ที่มีจำนวน 1 ล้านคนที่ไม่
มีบัตรชมพูและยังไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้
อาจจะมีปัญหาเพราะนายจ้างกังวลว่าหลังจาก
31 มี.ค. 2561 จะไม่สามารถต่อสัญญาไปอีก 2 ปี
ได้ทำให้ไม่คุ้มในการนำมาลงทะเบียนรวมทั้ง
ยังพิสูจน์สัญชาติได้ยากเพราะเป็นชนกลุ่มน้อย
ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยและทางรัฐบาลเมียนมา
ก็ไม่มีข้อมูลคนเหล่านี้ซึ่งอาจจะทำให้ต้องใช้
เวลามากในการดำเนินการให้ถูกต้อง

"ปัญหาการพิสูจน์สัญชาติไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์สัญชาติมา 4 ครั้งแล้ว
ทำได้เพียง 4 แสนคนยังมีแรงงานต่างด้าวที่
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนมากเพราะ
มีปัญหาที่ซับซ้อน"

กังวลดำเนินการไม่ทัน 180 วัน
นอกจากนี้แม้ว่าความร่วมมือกับรัฐบาล
เมียนมาตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติจะทำให้การ
ดำเนินงานเร็วขึ้นบ้างแต่แรงงานต่างด้าว

บางส่วนไม่มีเอกสารอะไรยืนยันตัวเองเลย เป็นชนกลุ่มน้อยที่เมียนมาก็ไม่มีข้อมูล ไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยได้ ดังนั้นจึงกังวลว่าแรงงานที่ต้องพิสูจน์สัญชาติ สูงถึง 1.8 ล้านคน จะต้องขึ้นทะเบียนให้ได้ ถึงวันละ 1 หมื่นคนคุณเฒ่าต่างๆจะทำทันหรือไม่ เพราะไม่ใช่แค่กรอกเอกสารอย่างเดียว แต่จะต้องสัมภาษณ์และมีขั้นตอนต่างๆ จะทำได้ทันหรือไม่

รวมทั้งยังมีแรงงานต่างด้าวจากกัมพูชา ลาว เวียดนามที่ต้องกลับประเทศเพื่อขึ้น ทะเบียนจะกลับมาดำเนินการทันหรือไม่ซึ่ง กังวลว่าจะจะไม่ทันตามที่รัฐบาลกำหนด **แนะตั้งกลุ่มผิดกฎหมาย**

นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้าน กล่าววาทหลัง คสช. ใช้มาตรา 44 ครอบคลุมโทษ 4 มาตรา จากการเข้ามาทำงาน โดยไม่ต้องขอของแรงงานต่างด้าว ออกไป อีก 6 เดือน เป็นการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการปรับตัวช่วงนี้ และเห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์การพิสูจน์สัญชาติบริเวณชายแดน เพื่อออกหนังสือรับรองสัญชาติจากประเทศ ต้นทาง ที่รัฐบาลได้หารือร่วมกับเมียนมา

ทั้งนี้ รูปแบบศูนย์วันสตอปเซอร์วิส จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการ ปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ใหม่ มองว่าขั้นตอนดังกล่าว ควรใช้เวลา 30 วัน จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน แรงงานได้ จากเดิมขั้นตอนการขอใบอนุญาต ทำงานจากประเทศต้นทางใช้เวลา 90-120 วัน

ปัจจุบันเชื่อว่ายังมีแรงงานต่างด้าวในไทย 8-10 ล้านคน ขณะที่ตัวเลขจากภาครัฐระบุว่า มี 3 ล้านคน ดังนั้นการแก้ปัญหาคั้งนี้ รัฐบาล และประเทศเพื่อนบ้านควรหารือร่วมกัน เพื่อ แก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย หรือแรงงาน สีเทาไปพร้อมกัน

"แรงงานกลุ่มสีเทาเข้ามาทำงานในไทย แบบผิดกฎหมาย กลุ่มนี้จึงไม่กล้าเดินทาง กลับประเทศเพื่อขอใบอนุญาตเหมือนกลุ่ม เอ็มไอยูภาครัฐน่าจะเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเจ้าหน้าที่จากประเทศต้นทางมาทำงาน ร่วมกับศูนย์วันสตอปเซอร์วิส ที่จัดตั้งตาม แนวชายแดน เพื่อพิสูจน์สัญชาติและออก ใบอนุญาตให้กลุ่มนี้ด้วยเชื่อว่ามีจำนวนมาก" **หวังขาดแรงงานกระทบบะเกาะโปรเจค**

นายพิชิต กล่าวว่ายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับ ตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่ภาครัฐประเมินไว้ 3 ล้านคน หากข้อมูลจริงมีมากกว่านี้ แนวทาง การผ่อนผัน 180 วัน อาจไม่สามารถแก้ไข

ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานได้ ปัจจุบัน คาดว่ามีแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวในภาค อีสท์ทริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้างราว 1 ล้านคน ทำให้ขาดแคลนแรงงานในทุกกลุ่ม ทั้งระดับ หัวหน้าคุมงาน แรงงานระดับช่างฝีมือ และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แม้กระทั่งแรงงาน ไร้ฝีมือยังขาดแคลน

ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหา จากการ บังคับใช้ พ.ร.ก. ต่างด้าว ครั้งนี้ หากล่าช้าและมีขั้นตอนที่ใช้เวลานาน คาดจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งโครงการเมกะ โปรเจกต์ต่างๆ ทั้งโครงการรถไฟฟ้า รางไฟ ความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว **ก่อสร้างรายเล็กกระทบบ**

สถานการณ์ปัญหาแรงงานปัจจุบัน ผู้ประกอบการรับจ้างก่อสร้างได้รับผลกระทบ โดยตรง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี มีซัพคอนแทรค ต้องพึ่งแรงงานต่างด้าว จำนวนมาก เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพจำกัด ทั้งเวลาและเงินทุน

อีกทั้งแรงงานในกลุ่มก่อสร้างเป็นแรงงาน ระบบเปิด คือมีการเคลื่อนย้ายใช้แรงงานก่อสร้าง ตลอดเวลา กล่าวคือ เมื่อซัพคอนแทรคบางราย ที่มีข้อจำกัด ได้รับผลกระทบไม่สามารถจะ รับงานจากปัญหาแรงงานขาดแคลนได้ก็กระทบบ ทั้งต่อบริษัทรับสร้างบ้านและผู้บริโภค

ทั้งนี้ ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาการ กำหนดพื้นที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวใหม่ ด้วยให้พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็น เขตเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยไม่ต้องขออนุญาตทำงานใหม่ ซึ่งจะช่วย ลดภาระให้กลุ่มก่อสร้างที่ต้องเคลื่อนย้าย ใช้แรงงานตลอดเวลา

นายพิชิต กล่าวเพิ่มเติมว่าปีที่ผ่านมา ธุรกิจรับสร้างบ้านมีมูลค่า 4-5 หมื่นล้านบาท เติบโต 3-5% ปีนี้จากสถานการณ์เศรษฐกิจ และกำลังซื้อยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ คาดว่า ปีนี้ธุรกิจรับสร้างบ้านอยู่ในภาวะทรงตัว **ชี้ค่าใช้จ่ายสูงผ่านบริษัทจัดหางาน**

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท ที.เค. การ์เม้นท์ กล่าวถึง พ.ร.ก. ฉบับใหม่กว่าบริษัทใหญ่ๆคงจะ ไม่กระทบอะไรมากมาย อย่างที่.เค. การ์เม้นท์ เราทำได้ ส่วนค่าใช้จ่ายขออนุญาตของแรงงาน ต่างด้าวรายละ 15,000-20,000 บาทถือว่าสูง อยู่ การขออนุญาตมองว่ารัฐบาลควรอำนวยความสะดวกให้บริเวณแนวชายแดนเลย ถ้า แรงงานต่างด้าวมีหนังสือเดินทางหรือพาส

ปอร์ต สามารถเดินทางเข้ามาได้ แล้วให้ นายจ้างสามารถนำแรงงานไปขออนุญาต ทำงานพื้นที่เขตนั้นๆได้

ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าการไกลของรัฐบาล ทำอย่างไร แต่บอกว่าต้องผ่านบริษัทจัดหางาน และเป็นบริษัทที่ต้องมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท "ผมไม่รู้ว่าการกำหนดแบบนี้มีอะไร อยู่ข้างในหรือเปล่า แต่การทำแบบนี้เป็นสาเหตุ ที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อหัว 15,000-20,000 บาท โดยที่เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง"

ในส่วนของบริษัท ที.เค. การ์เม้นท์ ที่ กรุงเทพฯ ต้องใช้แรงงานต่างด้าวเท่าที่ จำเป็น ส่วนใหญ่ก็หันไปใช้เครื่องจักรมากกว่า ขณะนี้เหลือแรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณ 200 คน แรงงานต่างด้าวที่มีอยู่เข้ามาตามกฎหมายไทย แล้ว ทั้งในส่วนของการแรงงาน ค่าสวัสดิการ ได้เท่าเทียมกับคนไทยส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย หัวละ 15,000-20,000 บาท ถือว่าสูงเพราะ แรงงานต่างด้าวปกติก็เปลี่ยนงานบ่อย

ในส่วนของการใช้จ่ายที่บอกได้ชัดเจน เป็นค่าใบอนุญาตทำงานปีละ 900 บาท ค่าค่าขอ 100 บาท ค่าตรวจโรค 500 บาท ซึ่งต้อง ดำเนินการผ่านบริษัทจัดหางานทั้งฝั่งไทยและ ฝั่งเมียนมาค่าใช้จ่ายที่ระบุชัดเจน 1,500 บาท แต่ส่วนที่ต้องจ่ายหัวละ 15,000-20,000 บาท ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดส่วนใหญ่เป็น ค่าดำเนินการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งฝั่งไทยและ เมียนมา

เดือนนายจ้างอย่าใช้โปรแกรมเถื่อน

นายวรานนท์ ปิติวรณ อธิบดีกรมการ จัดหางาน กล่าวว่านายกรัฐมนตรี ได้สั่งการ ให้กระทรวงแรงงานชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผู้ประกอบการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก การที่แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ เพื่อไปดำเนินการตรวจสัญชาติ และกลับเข้า มาทำงานในช่วง 180 วัน ที่ชะลอผลงโทษ นายจ้างและคนต่างด้าวใน 4 มาตราคือ 101 / 102 / 119 และ 122

ดังนั้นจึงส่งผลให้นายจ้าง/สถานประกอบการต่างๆ เช่น กลุ่มโรงสี กลุ่มแรงงานเกษตร เป็นต้น ขาดแคลนแรงงาน จำเป็นต้องนำเข้า แรงงานเข้ามาใหม่ โดยใช้บริการของนายหน้า และโปรแกรม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นช่องทางให้ กระบวนการนายหน้าอ้างกับนายจ้างหรือ ผู้ประกอบการว่า สามารถนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานได้ โดยเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย จำนวนมาก เรื่องนี้ขอชี้แจงว่าผู้ที่จะดำเนินการ นำเข้าแรงงานได้นั้นมี 2 กลุ่ม

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 10 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10518

หน้า: 1 (บน), 4

Col.Inch: 123.38

Ad Value: 296,112

PRValue (x3): 888,336

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แรงงานเดือน'นายจ้าง'อย่าใช้ใบรอกเกอร์เถื่อน ต่างตัว'1.8ล้าน'รอพิสูจน์สัญชาติ

1. นายจ้างนำเข้าด้วยตนเอง และ 2. ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (บริษัทนำเข้า) ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานให้ถูกต้อง ขอเตือนว่าหากผู้ใด หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศ หรือสามารถ หาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาทต่อ คน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปัจจุบันมีผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานในประเทศ 81 แห่งทั่วประเทศ ในกรุงเทพฯมี 38 แห่ง ส่วนภูมิภาค 43 แห่ง